
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คร้ังที่ 4/2555 
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ณ  ห้องประชุม 1316 ชั้น 3  อาคารบริหาร 
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ผู้มาประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม  
 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น.  
 

 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้แทนหอสมุดจากนั้นเสนอที่ประชุม
พิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี ้
 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   วาระที่ 1.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม  
         การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2554 
   ประธานแจ้งวา่ ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการให้บริการ อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ได้สรุปผลการประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การให้บริการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  นายสอาด  ศรีจันทร ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ ประธาน 
2.  นางสาวแสงจันทร์  คงอิ่ม รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ  ไทยมะณ ี หัวหน้างานคลังและพัสด ุ กรรมการ 
4.  นางสาวฐิตยิา  สมยา รก.หัวหน้างานบริการการสอน กรรมการ 
5.  นายสุริยะ  เชาวว์ัย รก.หัวหน้างานสวสัดิการและกจิการนักศึกษา กรรมการ 
6.  นายพิทักษ์    วงศ์ศรีนาค  หัวหน้างานสวนสนามฯ กรรมการ 
7.  นางสาวสุวิมล  ชาพรหมมา        นักบริหารงานทั่วไป                                         กรรมการ 
8.  อาจารย ์มานพ เอ่ียมสะอาด ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9.  นายสัมฤทธิ์    เอกสินธุ ์ ผู้แทนคณะวทิยาการจัดการ กรรมการ 
10.  นางสาวณฐมน  พฒันา ผู้แทนคณะวทิยาการจัดการ กรรมการ 
11.  นายลัคน์พงศ์    อยู่ฉิม ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตเพชรบุร ี กรรมการ 
12.  นางสาวสุมาลี   วาทีหวาน ผู้แทนหอสมุด วิทยาเขตเพชรบรุ ี กรรมการ 
13.  นางสาวสุนทรี  เกตุมณ ี นักบริหารงานทั่วไป กรรมการและ 

เลขานุการ 

1. นายประสิทธิ์   นิธิโกสินทร์  ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
2. นายธราธร   อินทรก าแหง รก.หัวหน้างานชา่ง ลาประชุม 

1. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน์  ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
2. นายประเสริฐ      ชัยชนะปราณ แทน รก.หัวหน้างานช่าง  



หน้า 2 
 

 
    1. ด้านกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
    2.  ด้านสาธารณูปโภค 
    3. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ได้แก่ โรงอาหาร  ด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล และด้านสนาม
กีฬาและลานกิจกรรมออกก าลังกาย 
    ผลการประเมินในภาพรวมพบวา่ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 3 ด้าน ร้อยละ 
71.41 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.54 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดไว้วา่จะต้องได้ไมต่่ ากว่า 3.51 โดยในส่วนของวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 73.12 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.66 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน ดงัรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม 
    ที่ประชุมรบัทราบ 
 

       วาระที่ 1.2 เรื่อง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของส านักงานอธิการบดี  
         มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2554 (1 มิถุนายน -31 พฤษภาคม 2555) 
   ประธานแจ้งวา่ ส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ได้สรปุผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 2555) 
โดยมีการส ารวจความพึงพอใจ 4 ด้าน ดังนี ้
   1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
   2.  ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 
   3. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
   4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
   ผลการประเมินในภาพรวมพบวา่ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 77.20 ค่าเฉลี่ย 3.86 โดยในส่วนของส านักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้คะแนนร้อยละ 76.80 ค่าเฉลี่ย 3.86 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 

   วาระที่ 1.3   เรื่อง  รายงานการควบคุมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารวิทยบริการและหอพัก 1 
   ประธานแจ้งวา่ งานช่างไดร้ายงานผลการควบคุมการติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ตู้ไฟฟ้าเมนประจ าอาคารวิทย
บริการและอาคารหอพักนักศึกษา 1  เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2555 โดยใช้งบประมาณจ านวน 35,500 บาท (สามหมืน่ห้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายงานในเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 

   วาระที่ 1.4 เรื่อง สถานที่ตั้งร้าน บริษัท ซี พี เซเว่น 
     ประธานแจ้งวา่ บริษัท ซ ีพี เซเว่น ได้สง่แบบแสดงพืน้ที่ตั้งรา้นค้า  ณ บริเวณด้านหน้าหอพัก 4 บริเวณที่
เคยเป็นที่ตั้งร้านค้าเดิมและได้มกีารรื้อถอนออกแล้ว โดยพื้นทีจ่ะรวมที่จอดจักรยานของนักศึกษาและตน้ไม้ใหญ่ประมาณ 
3 ต้น เมื่อค านวณพื้นที่แล้วประมาณ 200 ตารางเมตร ซึ่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี ได้ให้ความเห็นชอบ
ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษทั ซี พี เซ่เว่น จะจัดท าแบบก่อสร้างและเสนอให้
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ โดยบริษทั จะต้องรับผิดชอบย้ายตน้ไมไ้ปปลูกทดแทนบริเวณสถานที่ใหม่ รวมทัง้จัดท า
สถานที่จอดรถจักรยานแทนของเดิม และคาดวา่นา่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในภาคปลาย ปกีารศึกษา 2555 
 

   วาระที่  1.5  เรื่อง รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจ าอาคารเดือน พฤษภาคม 2555 
   ประธานแจ้งวา่ งานชา่ง ได้รายงานปริมาณการใชไ้ฟฟา้ในแต่ละอาคาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2555 โดย
มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า จ านวน 182,826 หน่วย เป็นเงิน 753,243 บาท ส่วนจ านวนหน่วยที่การไฟฟา้เรียกเก็บเท่ากับ 
264,258 หน่วย เป็นเงิน 974,848 บาท มีผลต่างเปน็เงิน 221,605 บาท ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ 



หน้า 3 
 

 

   วาระที่ 1.6 เรื่อง รายงานจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
         ประจ าปีการศึกษา 2555 

   ประธานแจ้งวา่ งานบริการการสอนได้รายงานจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามชัน้ปีในระบบทะเบียนการศึกษา ณ วันที ่22 มิถุนายน 2555 โดยมีจ านวน
นักศึกษาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 4,978 คน จ าแนกในแต่ละคณะวชิา ดังนี ้
   1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 999 คน 
   2. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3,040 คน 
   3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 939 คน 
   โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาชาย-หญิงในแต่ละชัน้ปีตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 
   วาระที่ 1.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของหอสมุด ประจ าเดือนพฤษภาคม 2555 
   ประธานใหร้ักษาการหัวหน้าหอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายงานกิจกรรมและการด าเนินงาน
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2555   โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ รักษาการหัวหน้าหอสมุดได้ประชาสัมพันธเ์ชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหอสมุด 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดงันี ้
   1. กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านอาเซียน โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ประเทศอาเซียน ทุกวันที ่
15 จนถึงเดือน กันยายน 2555 
   2. โครงการบริการชุมชน หนังสือมือสอง ระดับประถมศึกษา รับบริจาค หนังสือเก่าและใหม ่ สื่อการเรียน 
อุปกรณ์การศึกษาที่กล่องบริจาคตามจุดหน้าห้องสมุด 
 
   วาระที่ 1.8 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตฯ เดือน พฤษภาคม 2555 
   ประธานให้หัวหน้างานในสงักัด ส านักงานวทิยาเขตฯ รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานบริการการสอน งานชา่ง งานสวสัดิการ
และกิจการนักศึกษา และสถิติการใช้ยานพาหนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ รักษาการหัวหน้าหอสมุด ขอความอนุเคราะห์ให้เพิ่มจ านวนบุคลากรของหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้ในส่วนของสรุปจ านวนบุคลากรในวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
หอสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์จะแจ้งจ านวนให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปอีกคร้ัง 
 
วาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ คร้ังที่ 3/2555 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 
 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   วาระที่ 3.1 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เปิด – ปิด ไฟทางช่วงปิดภาคเรียน 
   ประธานได้แจง้ว่า งานชา่งไดจ้ัดท าคู่มือในการปฏิบัตงิานการเปดิ -  ปิดไฟทาง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา 
ตามแนวทางในคู่มือ ซึ่งประธานขอให้ประสานงานกบังานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติตามแนวทางร่วมกนั ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 



หน้า 4 
 

วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการ อุปกรณ์การศึกษา และ 
        สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2554 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปกีารศึกษา 2554 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ในหัวข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. มีระบบจา่ยน้ าสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งในประเด็นนี้ ประธานแจ้งวา่ภายหลงัจากที่วิทยาเขตฯ 
ด าเนินการในเรื่องการวางท่อน้ าประปาแล้ว จะสามารถแก้ไขปญัหาดังกล่าวได ้
  2. จ านวนร้านอาหารมีเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ส าหรับประเด็นนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อ
การก่อสร้างโรงอาหารกลางที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2555 
  3 พื้นที่จ าหน่ายอาหารไม่มีความสะอาด ในประเด็นนี้ ประธานมอบให้หัวหน้างานสวัสดิการและกิจการ
นักศึกษาช่วยดูแล 
  4. ด้านสนามกีฬาและลานกิจกรรมรวมทั้งพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ส าหรับประเด็นนี้ หัวหน้างานสวัสดิการและ
กิจการนักศึกษาได้ท าการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬาแล้ว 
 

  ส าหรับข้อเสนอแนะทีป่ระชุมมคีวามเห็นให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. นักศึกษาขอให้มีสายฉีดช าระในห้องน้ าทุกห้อง ซึ่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปแจง้ว่า เนื่องจาก นักศึกษามักจะ
ใช้สายฉีดช าระล้างเทา้ในห้องน้ าและท าให้พื้นห้องสกปรก จึงติดสายฉีดช าระเฉพาะห้องที่ใกล้กับท่อระบายน้ า เพื่อให้น้ า
ไหลลงท่อเมื่อนักศึกษาฉีดน้ าลา้งเท้า ส าหรับฝาชักโครกที่หายไปนัน้ หัวหน้างานบริหารทั่วไปแจ้งว่า ได้เปลี่ยนแล้ว แต่
ภายหลังเปลี่ยนฝาก็หาย ซึง่จะท าการส ารวจอีกคร้ัง สว่นการจัดซื้อจะต้องรอจนกว่าจะมีสินคา้รุ่นเดิมมาจ าหน่าย 
เนื่องจาก ฝาชักโครกในแต่ละอาคารมีความแตกต่างกนัในแตล่ะรูปแบบ ซึง่ในประเดน็เหล่านี้ ทีป่ระชุมเสนอแนะวา่ควร
จะต้องสื่อสารให้นักศึกษารับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
  2. ด้านเจ้าหนา้ที่ให้บริการ ในสว่นของเจ้าหน้าที่หอพัก ประธานมอบหมายให้หัวหน้างานสวัสดิการและกิจการ
นักศึกษามอบหมายให้เป็นตัวชีว้ัดของนักกิจการนักศึกษา ที่จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ประจ าหอพัก เพื่อจะได้ปรบัปรงุการให้บริการ ส่วนนักวชิาการโสต ขอให้หัวหน้างานบริการการสอนช่วยก ากับดูแล 
  3. ด้านความสะอาดของโรงอาหารและร้านจ าหน่ายอาหาร ประธานมอบให้หัวหน้างานสวัสดกิารฯ รับไปดูแล 
ส่วนการให้บริการของเจ้าหน้าทีไ่ปรษณีย์ ขณะนี้ ได้มีการก าหนดการข้ันตอนในการติดต่อขอรับบริการแล้ว 
  4. ด้านสนามกีฬาที่ต้องการให้เปิดบริการถึงเวลา 22.00 น. นั้น ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบให้
หัวหน้างานสวัสดิการฯ ปิดประกาศให้นักศึกษาที่ใช้บริการทราบต่อไป 
  5. การเก็บค่าไฟฟา้จากนักศึกษา ให้ด าเนินการตามรูปแบบเดิมโดยให้บันทึกค่าไฟฟ้าของนกัศึกษาในระบบ
ทะเบียนทุกเดือนและให้นักศึกษาช าระเงินทีง่านการเงินได้ทุกวันท าการในเวลาราชการ 
 
  วาระที่ 4.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานวิทยาเขต 
        สารสนเทศเพชรบุรี คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บรกิารของบุคลากร
ส านักงานวทิยาเขตสารเทศเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2554 คร้ังที่ 2 โดยมีข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ที่ 6 
  ที่ประชุมพจิารณาแล้วเห็นว่าเปน็ข้อเสนอแนะที่สามารถที่จะปรบัปรุงแก้ไขไดจ้ึงขอให้หัวหน้างานที่เก่ียวข้องรับ
ไปด าเนินการปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นการปฏบิัติหนา้ที่ของยาม 
 
 
 
 



หน้า 5 
 

วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
  คณะกรรมการประสานงานได้แจ้งเร่ืองอ่ืนๆ ในที่ประชุม ดังนี้ 
  1.  นางสาวณฐมน พัฒนา แจง้ว่าจากการที่ได้เข้าตรวจหอพักนักศึกษา 6 ในช่วงทีผ่่านมารับแจง้จากนักศึกษา
ว่า Internet ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยปรับปรุง 
  ส าหรับในเร่ืองนี้ นายลัคนพ์งศ์  อยู่ฉิม แจ้งว่า ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตามหากยงัมปีัญหาการใช้งาน
ขอให้นักศึกษาแจ้งซ่อมที่เจ้าหน้าที่หอพักก่อน เนื่องจาก ส านักงานวทิยาเขตฯ จะมลีูกมือช่างช่วยตรวจสอบให้เบื้องต้นวา่ 
สาเหตุเกิดจากอะไร Internet ที่ใช้ไม่ได้เป็นประเภทใดก่อนที่จะท าการแก้ไข 
  2. นายสุริยะ  เชาว์วยั แจ้งวา่อาคารโรงพลศึกษา ห้องสโมสรนกัศึกษา อุปกรณ์สวิทช์เปิด-ปิด Internet พังใช้
งานไม่ได้ รวมทัง้ได้เคยแจ้งซ่อมไฟฟ้าแต่ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ 
  ส าหรับประเดน็อุปกรณ์สวิทช์เปิด-ปิด Internet นายลัคน์พงศ์  อยู่ฉิม แจ้งว่า ไดป้ระสานไปยังศูนย์คอมที่
นครปฐมแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข ส าหรับไฟฟ้าที่เสียขอให้งานชา่งประสานกับงานสวนขอใช้รถกระเช้า
ด าเนินการแก้ไข 
  3. กรณีคณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของคณะวิชา 
  ส าหรับประเดน็นี้ ประธานแจ้งว่าจะท าหนังสือแจ้งไปยังคณะวชิา/หน่วยงานเพื่อเสนอชื่อกรรมการอีกคร้ังก่อน
จะท าค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
  4. จุดจอดรถบัสรับ-ส่งนักศึกษา 
  ที่ประชุมได้หารือเรื่องจุดที่จอดรถบัสรับ-ส่งนักศึกษา ซึ่งปัจจบุันจะจอดหน้าหอพัก 2 ท าให้การสัญจรบริเวณ
ดังกล่าวไม่สะดวก ประกอบกบั นักศึกษาจะจอดจักรยานริมถนนก่อนเข้าไปในตลาดโต้รุ่ง ยิ่งท าให้ทางรถแคบลงไปอีก 
อาจจะเกิดอันตรายได ้
  จากการที่ได้หารือแล้วมีข้อสรุปให้ย้ายสถานทีจ่อดรถบัสรับ-ส่งนักศึกษาจากจุดเดิมขยับออกมาที่ถนนเลนนอก 
โดยให้ส านักงานวทิยาเขตฯ จัดท าปา้ยให้ชัดเจน และแจ้งให้ทกุหน่วยงานทราบต่อไป ส าหรับการตัดแต่งต้นไม้ ประธาน
มอบให้งานสวนท าการตัดแต่งตน้ขี้เหล็กอเมริกันตลอดแนวเพื่อให้มีร่มเงานักศึกษาจะไดน้ าจักรยานเข้าจอดใต้ร่มไม้ได ้
  5. นางสาวสุวิมล  ชาพรหมมา ขอความร่วมมือจากงานชา่งเปลีย่นหลอดไฟที่เสียบริเวณเกาะกลางถนน 
  6. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน แจ้งว่า กรณีไฟฟา้ดับจะมีปัญหาในการแจ้งชา่ง ซึ่งประเด็นนี ้ ประธานแจ้งให้
ด าเนินการ ดงันี ้
  -  วันและเวลาท าการ ให้แจ้งโดยตรงที่นายประเสริฐ  ชยัชนะปราณ 
  - นอกเวลาท าการและวนัหยุด ให้แจ้งช่างที่อยู่เวรโดยตรงตามหมายเลขในตารางเวร (งานช่างจะต้องส าเนา
ตารางเวรให้ห้องสมุด 1 แผ่น) หรือแจ้งที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยหมายเลขภายใน 41200 เพื่อตามช่างทางวิทยุสื่อสาร 
  7. การก าจัดปลวกและแมลงที่อาคารที่พักบุคลากร ประธานมอบให้งานคลงัและพสัดุ หาผู้รับจ้างให้เข้ามา
ด าเนินการ โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักทราบ กรณีต้องการให้ท าการฉีดพ่นในห้องพัก โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจาก
เงินรับฝากค่าที่พักของบุคลากร 
  8. ความคืบหน้าการจัดท าสถานที่จอดรถยนต์หน้าที่พักบุคลากร 
  ประธานแจ้งวา่ ขณะนี้ ได้แตง่ตั้งกรรมการแล้วอยู่ระหว่างการประสานกับผู้รบัเหมาที่จะเข้ามาด าเนนิการโดย
จะเป็นการท าพื้นราดยางบริเวณด้านหนา้ทั้งหมด และท าการตีเส้นส าหรับจอดรถยนต์ ซึง่น่าจะจอดรถยนต์ไดป้ระมาณ 
70 คัน คาดว่าต้องใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
         นางสาวสุนทรี  เกตุมณี ผู้จดรายงานการประชุม 
         นายสอาด  ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 


